

Số: **40** /BC - UBND

Bình Định, ngày **27** tháng **4** năm 2018

BÁO CÁO
Tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP
và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018

Thực hiện Công văn số 2513/BKHĐT-TH ngày 19/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo một số nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm nhìn chung ổn định, tốc độ tăng giá tiêu dùng được kiểm soát thấp hơn cùng kỳ năm 2017; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tăng, giải ngân vốn FDI đạt khá. Tình hình sản xuất kinh doanh các khu vực diễn biến tích cực; trong đó, công nghiệp và dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, nhất là ngành công nghiệp chế biến chế tạo và du lịch. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được bảo đảm; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông; đã thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để đạt được kết quả nêu trên, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai tương đối nhanh, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, tập trung vào phần đầu thực hiện tốt các quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, nhằm mục tiêu cao nhất là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của năm 2018. Cùng với việc tập trung triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và phân giao kế hoạch đầu tư công năm 2018, các cấp, các ngành, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết, với nhiều hoạt động nghệ thuật, lễ hội, du xuân được tổ chức rộng khắp; diễn biến giá cả thị trường trước, trong và sau Tết phù hợp với quy luật thường niên và tương đối ổn định; tình hình tai nạn giao thông giảm so với dịp Tết năm 2017; công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công, chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp, các ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp hưởng ứng, thực hiện.

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Bốn tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện

nhiệm vụ, nhưng với sự cố gắng nỗ lực của toàn Đảng bộ, nhân dân, của các cấp, các ngành trong tỉnh, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng.

- Tính đến cuối tháng 4/2018, toàn tỉnh đã thu hoạch 37.060 ha lúa Đông Xuân, đạt 76,9% diện tích sản xuất; diện tích lúa Hè Thu 2018 đã gieo sạ ước đạt 9.230 ha, giảm 17,5% so cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được chú trọng nên không phát sinh dịch bệnh trên địa bàn. Trong 4 tháng đầu năm 2018, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 75.666 tấn, tăng 5,5% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng cá ngừ đại dương đạt 4.431,1 tấn, bằng 93,1% so cùng kỳ; Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 1.484,2 tấn, tăng 6,5% so cùng kỳ; nguyên nhân do sản phẩm tôm và cá quý I năm nay thu hoạch sớm hơn so với cùng kỳ. Chính sách hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt thủy sản trên các vùng biển xa, chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tiếp tục được thực hiện theo quy định; Chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang tích cực triển khai thực hiện theo kế hoạch, dự kiến đến cuối năm 2018, có thêm 13 xã hoàn thành nông thôn mới.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 4 tháng đầu năm 2018 tăng 10,44% so với cùng kỳ trong đó, các ngành và nhóm ngành công nghiệp đều tăng trưởng. Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp năm nay tăng trưởng khá, do một số sản phẩm chủ lực có sản lượng sản xuất tăng và các doanh nghiệp đã ký được nhiều hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hơn so cùng kỳ.

- Từ đầu năm đến nay, cả tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu cho 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 226.000 USD. Tính đến nay, toàn tỉnh có 76 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 911,27 triệu USD; trong đó có 29 dự án trong KKT và KCN với tổng vốn đăng ký là 672,62 triệu USD và 47 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 238,65 triệu USD.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội tăng 9,8% so cùng. Nhìn chung, hàng hóa phong phú, đa dạng, lưu thông thông suốt đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng của các tầng lớp nhân dân.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2018 ước đạt 63,2 triệu USD, giảm 12,2% so với tháng trước và giảm 2,3% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 271 triệu USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, có 07 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu chiếm 94,8% kim ngạch xuất khẩu, gồm: Hàng thủy sản; sản và sản phẩm từ sản; quặng, khoáng sản; sản phẩm từ chất dẻo; gỗ; sản phẩm gỗ và hàng dệt, may. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 108,3 triệu USD, tăng 7,7%; hàng dệt may đạt 50,4 triệu USD, tăng 42,6%; hàng thủy sản đạt 24,3 triệu USD, tăng 1,7%; sản và sản phẩm từ sản đạt 19,5 triệu USD, tăng 0,6%; sản phẩm từ chất dẻo đạt 9 triệu USD, tăng 12,5%. Trong khi đó, xuất khẩu gỗ đạt 33,6 triệu USD, giảm 0,3%; quặng, khoáng sản đạt 12 triệu USD, giảm 7%. Giá trị nhập khẩu đạt 21,8 triệu USD, giảm 28,8% so với tháng trước và giảm 18,3% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 98,4 triệu USD, tăng 19,9% so cùng kỳ.

- Hoạt động du lịch và dịch vụ vận chuyển tiếp tục tăng trưởng. Lượng khách đến tỉnh 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1,3 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ. Hàng hoá thông qua cảng biển 4 tháng đầu năm 2018 đạt 2.833,5 ngàn TTQ,

tăng 2,6% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm (không kể các khoản thu vay, tạm ứng ngân sách và thu bổ sung từ ngân sách Trung ương) là 2.297,9 tỷ đồng, đạt 33,9% dự toán năm, tăng 19,8% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 2.133,6 tỷ đồng, đạt 34,5% dự toán năm, tăng 21,9% so cùng kỳ.

- An sinh xã hội: Trong điều kiện kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, ngân sách còn hạn chế nhưng các lĩnh vực văn hóa - xã hội vẫn được chăm lo tốt hơn, góp phần thiết thực vào việc bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Bốn tháng đầu năm, đã có 62 lao động tham gia xuất khẩu lao động (Nhật Bản 56, Đài Loan 4, Hàn Quốc 02). Đã tiếp nhận xét duyệt và giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho 55 trường hợp và trợ cấp một lần cho 391 trường hợp người có công với cách mạng và thân nhân; 13 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sang Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh để khám giám định. Cấp lại 50 giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh; 75 giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Quyết định cấp 43 sổ ưu đãi giáo dục đào tạo. Các chương trình, dự án và chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi được triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực.

- Quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực. Thực hiện công tác tuyển quân, huấn luyện, diễn tập và huấn luyện chiến sỹ mới đạt kết quả tốt. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường. Tai nạn giao thông giảm trên 3 mặt về số vụ, số người chết và bị thương.

III. KHUYẾT ĐIỂM YẾU KÉM

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 4 tháng đầu năm 2018 vẫn còn những yếu kém tồn tại:

- Thu hút đầu tư tuy được quan tâm chú trọng nhưng kết quả còn hạn chế, một số dự án đăng ký đầu tư nhưng chậm triển khai hoặc triển khai không đúng tiến độ đã cam kết. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh thực hiện chậm.

- Ô nhiễm môi trường tại một số cụm, điểm công nghiệp và khu chăn nuôi tập trung, chăn nuôi ở hộ gia đình đang có chiều hướng gia tăng. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản, nhất là đất, đá, cát... vẫn còn xảy ra ở một số địa phương.

- Hoạt động văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao ở cơ sở còn nhiều bất cập. Tình trạng quá tải trong khám, chữa bệnh tại các bệnh viện công lập vẫn còn cao.

- Công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển (đặc biệt là dịch vụ công đối với lĩnh vực đất đai). Trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn ở một số địa phương có mặt diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao.

Nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém do những yếu tố khách quan và một số nguyên nhân chủ quan như: Một số sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao chưa đồng bộ, chặt chẽ; chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn tại,

yếu kém chưa kịp thời, thiếu tập trung, kiên quyết...

IV. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2018:

Trong tháng 5/2018, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, đồng thời chú trọng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa vụ Hè. Tập trung chỉ đạo áp dụng các biện pháp canh tác tiết kiệm nước tưới; đồng thời, tập trung xuống giống vụ Thu; vận động nông dân đẩy mạnh gieo trồng các loại cây trồng cận đạt kế hoạch diện tích.

Tiếp tục kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, rà soát tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới đối với các xã đăng ký hoàn thành trong năm 2018 ở các huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động về xây dựng nông thôn mới năm 2018. Tích cực hướng dẫn các địa phương công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên Đài truyền thanh huyện, xã; trong đó, tập trung các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trong điều kiện nắng nóng, hạn hán thiếu nước; tăng cường đánh bắt hải sản. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn phòng chống các loại dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, như dịch LMLM, heo tai xanh, cúm gia cầm... Chỉ đạo công tác kiểm dịch động vật, kiểm tra, kiểm soát một cách thường xuyên, chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm và các phương tiện vận tải chuyên chở động vật ra vào tỉnh. Tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, phát hiện và chủ động xử lý kịp thời dịch bệnh tôm; đồng thời, chỉ đạo xử lý môi trường, kiểm tra chất lượng con giống trước khi thả nuôi. Tăng cường công tác kiểm tra dùng xung điện đánh bắt thủy sản. Tập trung thẩm định các hồ sơ xin hỗ trợ theo Quyết định 48/QĐ-TTg; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Tập trung đẩy mạnh công tác chuẩn bị đất, cây giống, triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2018 và chăm sóc rừng vụ hè. Yêu cầu công tác xử lý thực bì và thiết kế trồng rừng phải hoàn thành trước tháng 9/2018 để kịp thời trồng rừng khi bắt đầu vào mùa mưa. Chú trọng các dự án trồng rừng cảnh quan, rừng phòng hộ. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, xử lý các vụ phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ trái phép, triển khai quyết liệt phương án phòng chống cháy rừng.

2. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; tiếp tục kiểm tra và có biện pháp xử lý tổ chức và cá nhân vi phạm công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp, làng nghề. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cho dân.

3. Tập trung theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, nhất là các mặt hàng, nhóm hàng đang có lợi thế về nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ như sản phẩm gỗ, dăm gỗ, tinh bột sắn, thức ăn chăn nuôi, bia, may mặc, dược phẩm, thủy hải sản...; chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các DN, các dự án đã và đang đầu tư để xem xét giải quyết, tháo gỡ kịp thời nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hoạt

động SXKD của các doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn các DN xây dựng và triển khai chính sách thu mua hợp lý để đảm bảo nguyên liệu đầu vào phục vụ cho các nhà máy sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp của tỉnh. Chỉ đạo các ngành liên quan làm việc với Công ty Điện lực Bình Định để chủ động cung ứng điện ổn định phục vụ tốt cho phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp; Tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; đặc biệt chỉ đạo các địa phương, DN, Trung tâm thương mại, chợ... tăng cường kiểm tra phòng, chống cháy nổ trong mùa nắng nóng để bảo vệ tài sản và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Các cấp các ngành tiếp tục thẩm định nguồn vốn và thẩm định chủ trương đầu tư đối với các dự án, công trình sử dụng ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những tồn tại, vướng mắc theo quy định.

Các chủ đầu tư tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng kế hoạch giải ngân các dự án xây dựng đã phân cấp quản lý, nhất là tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm. Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các khâu thẩm định phê duyệt dự án, giao đất và bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời, kiên quyết thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, triển khai không đúng tiến độ đã cam kết để giao cho nhà đầu tư có đủ năng lực.

5. Tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu, dịch vụ. Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất mặt hàng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý thị trường, thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh; xử lý kiên quyết những trường hợp đầu cơ tăng giá để thu lợi bất chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

6. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu nội địa để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách; chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tăng trưởng dư nợ vay, đảm bảo tiến độ đề ra.

7. Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 128 năm ngày sinh nhật Bác. Đưa phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu. Chỉ đạo hoàn thành chương trình học kỳ 2, chuẩn bị điều kiện để thi THPT quốc gia 2017-2018, tổng kết năm học 2017-2018 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019, triển khai các hoạt động hè. Chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào phục vụ sản xuất và đời sống.

8. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức trong ngành y tế, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường thiết bị cho các cơ sở khám chữa

bệnh. Thực hiện công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai các biện pháp phòng ngừa và chữa trị có hiệu quả các loại dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh viêm não mô cầu và bệnh do vi rút Zika. Triển khai các hoạt động thuộc dự án “Hỗ trợ người khuyết tật vận động trong tỉnh Bình Định”. Thực hiện đúng tiến độ Đề án giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và các chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người, giải quyết tốt các vụ khiếu nại tồn đọng, không để xảy ra điểm nóng. Tăng cường các biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

10. Tập trung xây dựng các báo cáo, đề án đã được phân công, trình UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Đồng thời, rà soát các chế độ chính sách, các quy định hiện hành để chuẩn bị nội dung và đăng ký trình ra Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm.

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. / *nh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K3. *bre*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng